

350 ปีมิสซังสยาม โมทนาคุณด้วยใจกตัญญู ฟื้นฟูชีวิตจิตแห่งศิษย์พระคริสต์

ปี 2019 คริสตชนไทยจะฉลอง 350 ปีแห่งการสถาปนามิสซังสยาม จึงเป็นโอกาสที่คริสตชนไทย ได้ฟื้นฟูชีวิตหลายๆ มิติไปพร้อมกัน ประการแรกการฉลองนี้เป็นโอกาสให้เราทบทวนประวัติศาสตร์ของการวางรากฐานพระศาสนจักรไทย เราระลึกถึงมิชชันนารีรุ่นแรกที่ล่วงลับไปแล้วด้วยใจกตัญญู บรรดาธรรมทูตผู้ประกาศข่าวดีเหล่านั้นได้เข้ามาในแผ่นดินสยามที่กรุงศรีอยุธยา พวกท่านได้พยายามที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจหาทางและฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างเพื่อการประกาศข่าวดี เพื่อหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อเรื่องพระเยซูเจ้าให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน พระสันตะสำนักจึงเห็นสมควรประกาศตั้งมิสซังสยามอย่างเป็นทางการ วันที่ 4 กรกฎาคม 1669 โดยมีพระสังฆราชหลุยส์ ลาโน เป็นพระสังฆราชองค์แรก ดังนั้นการฉลองนี้จึงเตือนเราให้เกิดความรู้สึกกตัญญูรู้คุณต่อบรรดามิชชันนารีเหล่านั้นจนถึงบรรดามิชชันนารีในปัจจุบันด้วย

นอกจากนั้นการฉลอง 350 ปีแห่งการสถาปนามิสซังสยาม ยังเป็นโอกาสให้เราย้อนไปดูความเชื่อที่ซื่อสัตย์มั่นคงของคริสตชนรุ่นแรกๆ ซึ่งพยายามที่ถือธรรมประเพณีคริสตชนต่างๆ ที่มิชชันนารีถ่ายทอดให้ พวกเขาซึ่งเป็นปุถุชนของเราพยายามดำรงชีวิตด้วยจิตตารมณ์ของพระวรสารในชุมชนย่อยๆ ในสมัยนั้น แม้จะอยู่รวมกันหลายกลุ่มหลายเชื้อชาติ แต่คริสตชนกลุ่มแรกๆ เหล่านี้ก็พยายามดำรงชีวิตด้วยจิตตารมณ์ความรักและการแบ่งปัน รักษาสิ่งที่บรรดามิชชันนารีได้สอนและถ่ายทอดมาตลอด ปัจจุบันคำสอนของมิชชันนารีค่อยๆ จางหายไป การฉลองนี้จึงเป็นโอกาสให้เราคริสตชนยุคปัจจุบันหันกลับไปมองคัมภีร์แห่งความเชื่อและฟื้นฟูสิ่งดีงามที่มิชชันนารีถ่ายทอดมาให้เรา ให้กลับมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

ที่สำคัญที่สุดการฉลอง 350 ปีควรจะเป็นโอกาสดีที่เราจะฟื้นฟูชีวิตจิตของคริสตชนศิษย์พระคริสต์ ตามที่พระสันตะปาปาได้เชื้อเชิญเราเมื่อพระองค์เขียนสมณสาส์นเตือนใจ “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” พระองค์เชื้อเชิญคริสตชนแต่ละคนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรือในสถานการณ์ใด ให้ฟื้นฟูการพบกับพระเยซูคริสตเจ้าเป็นการส่วนตัว หรืออย่างน้อยให้ตัดสินใจที่จะแสวงหาพระองค์และพบกับพระองค์ในแต่ละวัน เพื่อขอพระเมตตาจากพระองค์และรู้ฟื้นพันธสัญญาที่พระองค์เสียใหม่ การเติมจิตใจและชีวิตทั้งชีวิตด้วยการพบปะกับพระเยซูเจ้า ยอมให้พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดแต่เพียงผู้เดียว นำมาซึ่งอิสรภาพจากบาป ความโศกเศร้า ความว่างเปล่าและความโดดเดี่ยวในจิตใจ ทั้งนี้เพื่อการเจริญชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีพร้อมกับพระเยซูเจ้า พร้อมทั้งจะประกาศข่าวดีใหม่ (ความชื่นชมยินดีแห่งการประกาศพระวรสารข้อ 1-2)

คำถามเพื่อการไตร่ตรอง

1. บรรดาธรรมทูตมิชชันนารีสอนหรือถ่ายทอดความเชื่อ ประเพณีปฏิบัติอะไรให้เราคริสตชนไทยบ้าง
2. ในวัดหรือชุมชนของท่านมีสิ่งใดบ้างที่แตกต่างและเปลี่ยนไประหว่างอดีตกับปัจจุบัน ทั้งในแง่ดีและไม่ดี

อ่านพระวาจาของพระเจ้า

ลูกา 10:17-22

¹⁷ศิษย์ทั้งเจ็ดสิบสองคนกลับมาด้วยความชื่นชมยินดี ทูลว่า "พระเจ้าข้า แม้แต่ปีศาจก็ยังอ่อนน้อมต่อเราเพราะพระนามของพระองค์" ¹⁸พระองค์ตรัสตอบว่า "เราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบ ¹⁹จงฟังเถิด เราให้อำนาจแก่ท่านที่จะเหยียบงูและแมงป่อง มีอำนาจเหนือกำลังทุกอย่างของศัตรู ไม่มีอะไรจะทำร้ายท่านได้ ²⁰อย่าชื่นชมยินดีที่ปีศาจอ่อนน้อมต่อท่าน แต่จงชื่นชมยินดีมากกว่าที่ชื่อของท่านจารึกไว้ในสวรรค์แล้ว" ²¹ในเวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงปลาบปล้ำพระทัยเคหะพระจิตเจ้าตรัสว่า "ข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ ที่พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้ปรีชาและรอบรู้ แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อย ถูกแล้ว พระบิดาเจ้าข้า พระองค์พอพระทัยเช่นนั้น ²²พระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้า ไม่มีใครรู้ว่าพระบุตรเป็นใครนอกจากพระบิดา และไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาเป็นใครนอกจากพระบุตรและผู้ซึ่งพระบุตรทรงเปิดเผยให้รู้" ²³แล้วพระองค์ทรงหันพระพักตร์ไปยังบรรดาศิษย์ตรัสกับเขาโดยเฉพาะ "นัยน์ตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่ท่านเห็น ²⁴เราบอกท่านทั้งหลายว่า ประภาศกและกษัตริย์จำนวนมากปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นแต่ก็ไม่ได้เห็น ปรารถนาจะได้ฟังสิ่งที่ท่านได้ฟังแต่ก็ไม่ได้ฟัง"

(ให้เงียบสัก 2-3 นาที เพื่อฟังพระตรัสในใจ)

แบ่งปัน

1. คำ วลีหรือประโยคที่ท่านประทับใจ
2. จิตตารมณ์อะไรที่พระเยซูถ่ายทอดมาให้ศิษย์ของพระองค์

การนำไปปฏิบัติ

ให้แต่ละคนหาวิธีที่จะฟื้นฟูชีวิต สิ่งดีๆ ให้กับวัดหรือชุมชนที่เราอยู่
เพื่อเจริญชีวิตเป็นศิษย์พระคริสต์